



ประกาศสำนักพัฒนาสังคม

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ
(วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สำนักพัฒนาสังคมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่รายงานตัว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าได้สละสิทธิ์ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแสนยากร อุ่นมีศรี)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ
(วิทยาการส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ตำแหน่ง วิทยาการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรพนักงานขับรถสามล้อไฟฟ้าในสำนักงานและบริการสาธารณะ ๓๐ ชั่วโมง มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น ๑ คน		
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่รายงานตัว วัน/เวลา สถานที่
๑	นายธนวิทย์ คมสารพาง	รายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้น ๕ กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ ส่วนการฝึกอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มี
ผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก สำนักพัฒนาสังคม
อาจแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

สำนักพัฒนาสังคม